



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1393 20 tháng 3 năm 2022

Liên Hệ

*Liên hệ tâm tu tâm trí tiến
Rõ đời hiểu đạo tự tâm hiển
Quý thương đời đạo chung hành hiệu
Về không thanh nhẹ tự ước mong*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1995

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Toàn thân bất ổn thì trí tuệ sẽ ra sao?*
- 2) Tại sao Bé nói đi nói lại cũng khuyến mọi người tự tu có ích gì không?*
- 3) Bé gặp lại bạn đạo Sydney tại Melbourne Bé có vui không?*
- 4) Hôm nay là ngày nhập trại Bé nghĩ sao về việc này?*
- 5) Duyên lành hội tụ là sao?*
- 6) Duyên tình đẹp là sao ?*
- 7) Sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo có hữu ích gì ?*

1) 23-12-95

Hỏi: Toàn thân bất ổn thì trí tuệ sẽ ra sao?

Đáp: Thừa toàn thân bất ổn thì trí tuệ và phần hồn cũng phải chịu chung lo lắng cho nhau, mặt đất lộn xộn thì cảnh Trời cũng phải bị u ám, điện năng liên hệ thanh trực tương quan

Kệ:

*Đêm ngày chuyển hóa tự phân bàn
Ý thức Trời cao vẫn sáng ban
Tận độ Trời cao phân giải tiến
Thâm tình rõ rệt tự khai màn*

2) 24-12-95

Hỏi: Tại sao Bé nói đi nói lại cũng khuyên mọi người tự tu có ích gì không?

Đáp: Thừa tự tu mới thật sự tu và chỉ có tiến và không lùi. Phần hồn sẽ được sáng suốt và thanh tịnh trong lúc hết nhiệm kỳ mang xác làm người, tiếp tục hành trình tu học ở cõi bên kia. Đó là thật lo cho tương lai của phần hồn, gọi là giải thoát, nếu dứt khoát chuyên tu

Kệ:

*Chẳng cần tính toán không ngu động
Giải thoát không lo lại treo tròng
Kết quả không thành tâm khó tiến
Mê trong cảnh tạm lại cầu mong*

3) 25-12-95

Hỏi: Bé gặp lại bạn đạo Sydney tại Melbourne Bé có vui không?

Đáp: Thừa Bé rất vui trong khung cảnh nhẩn nhủ mọi người cố gắng làm phước trong giai đoạn này và sống vui hòa bình

Kệ:

*Cuộc đời đau khổ mới nghiêm minh
Giải tỏa phiền ưu mới rõ mình
Nhẩn nhủ người đời mau thức giác
Cứu mình giúp họ rõ hành trình*

4) 26-12-95

Hỏi: Hôm nay là ngày nhập trại Bé nghĩ sao về việc này?

Đáp: Thừa mọi người từ các nơi đến chung vui với bạn đạo Úc Châu, tình anh chị đồng đạo rất mến thương và quý trọng, tiếp đãi bằng chay lạt và chung thiền thức giác

Kệ:

*Tình đời tình đạo cao sâu hợp
Hương thượng thanh cao Trời quán độ
Hợp nhứt không phiền tâm phục vụ
Vô sanh thức giác chí tình vô*

5) 27-12-95

Hỏi: Duyên lành hội tụ là sao?

Đáp: Thưa duyên lành hội tụ là sau thời gian tu luyện hướng thượng lại muốn được gần nhau cởi mở tâm linh tu học. Người tu thực hành mới có cơ hội tốt đẹp trong tâm ý thiện lành là vậy

Kệ:

*Duyên lành tái ngộ quý thương nhau
Trí ý thăng hoa chẳng nhứt đầu
Trời độ duyên lành nay tái ngộ
Thương yêu tha thứ hợp cùng nhau*

6) 28-12-95

Hỏi: Duyên tình đẹp là sao ?

Đáp: Thưa duyên tình đẹp, chỉ có duyên tình của Trời đất là thanh cao và tốt đẹp, lúc nào cũng tha thứ và hỗ trợ cho nhơn sinh, ngày qua ngày và tháng qua tháng và không bao giờ than thở và lúc nào cũng phục vụ tận tình trong cõi mư sinh muốn gì được nấy tùy theo mọi khả năng của hành giả trên mặt đất này

Kệ :

*Sống còn tính toán lay hoay động
Chuyển tiếp khai thông tự tiến vòng
Phù sanh cõi tạm nay thức giác
Bình tâm học hỏi chẳng cầu may*

7) 29-12-95

Hỏi: Sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo có hữu ích gì ?

Đáp: Thưa sự hiện diện giữa bạn đạo và bạn đạo rất hữu ích, có cơ hội cộng điễn trong chu trình tiến hóa, không nhiều thì ít cũng có sự đóng góp về nguyên ý hướng thượng thiêng liêng, nó cũng là sức mạnh của một nhóm điễn tâm thanh tịnh. Thường xuyên như vậy sẽ gây được một tập quán tốt cho sự Qui Hội Tâm Linh

Kệ:

*Công tu phát triển hành trình tiến
Khai mở tâm tư tự giải phiền
Trí ý thân hình đều tiến hóa
Qui nguyên giềng mối sống an yên*

Kỷ niệm ngũ niên QuiThức

Năm năm Qui Thức thức lời
Trợ duyên tâm đạo thấy đời rõ hơn
Tự mình giải bỏ giận hờn
Qui nguyên một mối rõ ơn Phật Trời
Cùng chung qui thức hợp thời
Nhớ thương người đạo do Trời ân ban
Lệ rơi tuôn chảy hai hàng
Trì tâm tu luyện đàng hoàng hơn xưa
Lưới Trời giao cảm rất thưa
Tình ưa tâm đạo giải mưa cõi trần
Hướng tâm đóng góp một phần
Tình thâm giao cảm ân cần dựng xây
Nhớ thương mến cảm vui vầy
Tình yêu sống động tâm này cảm thông
Cùng chung sum họp khai vòng
Thương yêu tận độ một lòng tự tu
Giải mê phá chấp giải mù
Trí tâm tiến hóa an du tâm hồn
Vô sanh nguyên lý sanh tồn
Giải thông đời đạo giữ hồn lo tu
Năm năm tái hợp giải mù
Cùng chung huynh đệ cùng tu hoài hoài
Hướng thanh tự thức thanh đài
Trời ban tình đẹp ngộ ngày thương yêu
Trì tâm học hỏi học nhiều
Qui nguyên một mối đạt siêu đạt hòa./.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng

HÀNH LUẬT CHƠN GIÁC

Hồng Kông, ngày 2 tháng 2 năm 1988 (tiếp theo)

Các bạn bước ra một cái xã hội, kêu là "văn minh" tại thế. Nhưng mà từ xa xưa cho đến ngày nay, các bạn phân luận, nó cũng vậy đó thôi. Nước, lửa, gió, đất, kích động và phản động. Có gì hay đâu? Lúc trước, các bạn giáng lâm xuống thế gian đầu óc thanh tịnh. Xa xưa, không có khí giới, không có sự văn minh, không có khoa học hiện tại thì các bạn nhớ nhung và biết âu yếm, thương yêu, quý giá mọi sự mà các bạn nắm được, sờ được. Ngày hôm nay, nó có thừa rồi các bạn lại trở lại biến tánh: sân si, hung hăng, giết chóc, hành hạ. Và thậm chí hành hạ người ta là một chuyện, mà thậm chí đi tới chỗ hành hạ chính mình mà không hay! Lường gạt lấy mình mà không hay! Phỉnh mình mà mình không hay; mình lại đổ thừa cho người khác. Cho nên đâm ra có những cuộc cách mạng tại trần, bày ra đủ thứ, muốn hơn thua, muốn giành cho kỳ được nhưng mà của cải quý giá vô cùng của chính ta lại quên nó đi! Không nắm vững được những cái gì mình có và những cái gì mình phải làm và sẽ tiến! Cho nên đó đâm ra thị phi, chanh cháp, muốn tìm hiểu chuyện của người khác mà chuyện của mình mình không lo! Sự bê bối tằm tối của chính mình, mình không giải tỏa được!

Cho tới khi các bạn xa quê hương ra đi, đi với một tâm mù, tăm tối, ôm lấy một sự thù hận bất chánh. Rồi đi đâu đây? Cũng vẫn tiếp tục trong sự vầy xéo, nô lệ, đau khổ, không thấy rõ vị trí của chính mình. Cho nên chúng ta ra đây vồn vện chỉ ôm được có phần hồn, mà không chịu tu để thấy vị trí của chính chúng ta. Không phải làm cho một mảnh đất nhỏ mà làm cho một khối vũ trụ trật tự. Các bạn nhìn lại cái thể xác của các bạn, có nước, lửa, gió, đất như cả càn khôn vũ trụ rõ. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, hóa hóa sanh sanh. Lấy cái gì chứng "minh hóa hóa sanh sanh"? Bây giờ, các bạn ăn chén cơm chút nữa nó tiêu hóa đâu còn nữa. Các bạn uống ly nước, một giọt cũng phải trở về Không. Có phải luật hóa hóa sanh sanh? Để gạt hái được cái gì? Gạt hái được sự thức tâm. Sự vinh quang hãnh diện, mà của Ông Trời, Thượng Đế đã ban cho các bạn có cơ hội để học nhịn nhục và thức tâm tự chủ trong chu trình tiến hóa, rõ rệt như ban ngày.

Thậm chí nhiều bạn tu, trình độ thực hành, nhờ sự thực hành, nó mới trở lại quân bình của chính nó. Rồi tự đắc cho là tôi đã thấy được chơn ngã của chính tôi. Không phải đâu bạn. Nếu bạn là người thấy được chơn ngã của các bạn là bạn đã đứng trong vị trí vô cùng, thâm tu thâm tiến, nhịn nhục vô cùng. Tánh chất phục vụ phải đầy đủ, cũng như nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ đã làm việc cho bạn, nhưn loại đã làm việc cho bạn, trong tình tha thứ và thương yêu thật sự, để cho các bạn có cơ hội tiến hóa. Nhưng mà ngược lại các bạn chống đối, tranh chấp, mê lầm trong một điềm bất chánh, rồi tai hại tới tâm hồn, khối thần kinh làm mất trật tự.

Các bạn có duyên lành mới được gặp cái pháp tự tu tự tiến. Nhưn thân nan đắc, pháp tu càng lại khó gặp. Ngày hôm nay, các bạn ngộ được rồi, nắm cái nguyên lý khứ trước lưu thanh. Khứ trước lưu thanh là cái quyền năng tự chủ thanh lọc lấy bạn để bạn tiến, để tảo gỡ những sự tằm tối nhiều kiếp, mà thăng hoa trong trật tự. Không có lý do gì chúng ta tiếp tục trở lại cái con đường mất trật tự. Tự xung ta là hay, tự xung ta là giỏi, tự xung ta là đắc, tự xung ta là được về trời, còn người khác, bỏ!

Các bạn phải nhìn lại, lúc sơ sanh tại thế, không có chúng sanh lấy gì có sự ám no cho các bạn ngày hôm nay để các bạn học và có cơ hội tu tiếp? Các bạn đành quên sự đóng góp đó, thì các bạn có thể quên hẳn sự đóng góp mà các bạn tự xưng các bạn là Thánh, Thần, Phật, Tiên đi nữa, cũng phải có Trời độ các bạn. Các bạn quên cái mối tình thâm thúy cao cả của Đấng Đại Thanh Tịnh là sai hết!

Tôi cùng các bạn, chúng ta học trên đường nhịn nhục. Tôi chấp nhận đi đây đi đó trong nguyên ý của Trời Phật độ tôi, tôi mới có ngày hôm nay nói chuyện với các bạn. Tôi có đầy đủ sức khỏe mà bàn bạc trong sự minh triết để khai mở lấy tâm thức của chúng ta. Chúng ta đã cùng đi, nhưng mà chúng ta thiếu thật tâm, thiếu thật tình, thiếu dũng chí, làm cho chúng ta chán ngán và ngộ nhận. Nói "trước kia tôi theo ông, bây giờ tôi bỏ ông!" Có ông nào kêu tôi theo đâu? Chính tôi trở về với tôi, tôi phải tự đi. Thậm chí nhiều bạn tu tới ngày hôm nay, nói những câu tự phản trắc lấy mình. Chứ kỳ thật từ đầu chí cuối Ông Tám không có kêu các bạn theo Ông Tám. Mà cũng không phải kêu các bạn phải đóng góp cho Ông Tám để ông Tám có sự sống. Ông Tám dùng khả năng từ eo hẹp cho đến lớn rộng để học hỏi, để ảnh hưởng các bạn, để thấy hành động của con người tại thế đã biết hi sinh, biết đóng góp, biết xây dựng, trong hành trình mở rộng đường lối cho mọi người thấy rõ tương lai, vị trí của mỗi cá nhân. Dù hoàn cảnh phong ba bão táp đến cho bao nhiêu đi nữa, vẫn vững tâm, vững lòng tiến tới. Dù sự tranh chấp ngoài đời hiểu lầm, ngộ nhận, đặt lý này, lẽ nọ, muốn chôn lấp tâm thức của một người tu hiện tại là ông Tám, nhưng mà ông Tám vẫn tu, vẫn thương yêu, vẫn xây dựng vì đường đi càng ngày càng sáng và càng thấy rõ, thì càng thương yêu bạn bè, anh em chúng ta, hơn ruột thịt trần gian. Không có lý do gì ghét bất cứ một ai. Dù đó là xưng danh là một đáng thiêng liêng, đáng Cha Trời hay là con ma con quỷ, cũng là trong một cộng đồng của vũ trụ đang tiến, trong trật tự của luật Hai Không.

Chúng ta đến đây với trần trường, rồi chúng ta phải ra đi trong sự hóa hóa sanh sanh hàng ngày. Các bạn có cái miệng để ăn. Ăn là các bạn thấy có rồi chứ gì? Hưởng rồi chứ gì? Nhưng mà rồi nó quy không. Cái Không này là cái Không sáng suốt, cái Không lớn lao, cái Không tiến hóa trong một ý chí vô cùng, để xây dựng cho càn khôn vũ trụ càng ngày càng tối tân, tốt đẹp hơn. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Báo hiếu

Bạn đạo: Một điểm con muốn thưa Thầy là, mẹ con chết năm 1993 ; sau 49 ngày, con có làm chay tãng ; con thả rất nhiều thú, lươn, chim, ếch ; và con có rước với các vị sư đặng xin tụng cho mẹ con được siêu sinh cõi Tây Phương Tịnh Độ. Đến giáp năm, con trở về Việt Nam một lần hai, và con cũng làm như vậy. Dạ, thưa Thầy, xin Thầy cho con biết, mẹ con bây giờ đã về cõi trên, hay chưa ; hay là còn...?

Đức Thầy: Con tu đến ngày nay, chưa hiểu được Luật Nhân Quả, sao ? Có nhân, thì có quả ; thì mẹ con phải chịu Luật Nhân Quả ; chớ Con cầu cho mẹ, không được cái gì hết đó ! Con tưởng đâu mấy đồng tiền đưa mẹ đi về Thiên Đàng được ? Không có ! Phải tu mới về được ! Phải sửa mới tiến được, tiến bước. Lúc sống, lúc sanh tiền, không biết cái đường đó, và chỉ biết tiền không, thì bây giờ phải học nhiều hơn, rồi nhiên hậu mới được thăng hoa đi lên ; thì tự do mới đi lên được !

Cho nên, người tu Vô Vi hiểu Luật Nhân Quả, thì chỉ mình lo tu, cầu nguyện cho mẹ để sưởi ấm : người chết nó lạnh lắm ! Hưởng tâm trong mấy tuần đó đủ rồi, báo hiếu thôi. Còn tiếp tục là phải tu nữa, để cho chính mình được yên khi rời thể xác; cái đó là chuyện cần thiết.

Chớ không phải xách tiền, tung tiền ra mướn người này, mướn người kia, giúp được mẹ ! Giúp không được đâu ! Luật Nhân Quả là luật ; luật là luật mà ! Luật thế gian cũng là luật, mà luật Trời cũng là luật ; không có thay đổi được. Nhiều người không hiểu : Cúng xe tăng, thiết giáp, cúng không được ! Cúng đủ chuyện ; cũng không được ! Ở đây, người ta ít có cúng, chớ còn ở Hồng Kông đó, chết – cúng lần 10 chiếc Mercedes đó ! Thấy chết không ? Không làm được cái gì đâu ! Minh nói họ ngu ;

họ nói họ làm đúng. Làm sao đúng được? Nếu tiền mua được tội, đâu còn Âm Phủ ? Tiền không mua được tội. Phước mới chuộc được tội ; hạnh phúc mới chuộc được tội.

Cho nên, sống, các Con ở đây có cơ hội phục vụ chúng sanh làm phước, nên làm, dần thân làm ! Tương lai phần hồn sẽ được tốt. Còn làm để dành tiền, “Chùng nào mẹ tui chết, tui cúng cho Bà lên Thiên Đàng.” Tỳ phú nó ở Thiên Đàng hết rồi nó đâu có làm ma làm gì mà hiện hồn về rầm rầm vậy !

Khóa 1 TV Hai Không, (7/11/1995)

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 12, 20-03-2022

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Khóa Thanh Tịnh

<https://youtu.be/JIeBLbo26EE>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 8

<https://youtu.be/lpF9u34CQI0>

Tình thương hướng Thượng là gắn liền với Thiên Quốc - 101 câu Vấn Đạo - Vui Xuân Đức Quốc 1999

<https://youtu.be/gdnH82WFDZY>

3. Radio Nam California tuần lễ 12

Chủ đề: Hành Khổ

<https://youtu.be/3ISLKTVOsuA>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Dấu Kỷ Niệm - Hương Lan

<https://youtu.be/BClxnz5qlg4>

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VẮNG

lên mẹ con cho về Sài nhận. Thấy A trở máy
* con viết cho thầy ^{hay} lái, thì thấy hỏi âm, rồi
cho con nhớ, con giả thế máy đi, con lái máy thì
trả lái của thầy, A còn tìm hình máy con gửi cho
thầy nữa nữa. Vậy thầy gửi cho con xin & tâm
ảnh của thầy nhớ thầy. Thấy hỏi âm thầy để
lên đang còn biên ngoài thế thì để chiêm thấy ý
nhỉ cũ nhớ thầy! Sau rồi trả lái của thầy.
thì thầy cho ta đi đâu vào ban lạnh và ước
sống. Vậy con xin gửi lời chúc thầy vui tươi khỏe
mạnh và xin gửi lời tạm biệt cô, chú, anh, chị.
S. Xuân Dương chúc nhiều sức khỏe và may mắn
của.

Xe lái

Dũng

p. 0 0

Ngày 8/12/94

Đ con,

Thầy nhận được thư con cho biết con đã nhận được tiền của Thầy giúp đỡ để sửa nhà. Đó là ơn phước của Trời Phật cho con. Ở đời này không ai giúp con bằng con tự giúp. Nếu con chịu tu và thực hành đúng đắn, sửa tâm sửa tánh ở kiếp này thì kiếp sau con sẽ không còn khổ. Tuổi trẻ như con mà bằng lòng hạ mình nhịn nhục tu học, hướng về thanh tịnh mà đi thì tương lai con sẽ có cuộc sống nhàn hạ và thanh tịnh. Đời là tạm cảnh, phần hồn đến đây với hai bàn tay không và cũng phải trở về với hai bàn tay không. Chẳng có gì phải đáng lo sợ cả. Cuộc sống của chúng ta tại mặt đất này đều nhờ nguyên khí của Trời Đất nuôi dưỡng. Chính bản thân ta không làm ra được điều gì cả. Chỉ lo tu là đúng đường nhất. Con có dịp nên liên lạc với chú Hạp ở Sóc Trăng, người đã thực hành pháp môn mà Thầy đang hành trong nhiều năm. Con noi theo đó mà học tu, sửa chữa tính tình ôn hòa và nhịn nhục. Hình con đang ngồi dưới tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đó cũng là duyên đạo, chính con phải cố gắng lo tìm tu mà tự thoát nạn ở tương lai. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

BẠN ĐẠO VIẾT

Hemet ngày 16 tháng 3 năm 2022

Kính gửi Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Thưa các bạn: đây là tiết mục Chia Sẻ Tâm Tình Phát Triển Trí Tâm

Đề Tài Tu Học của Tuần này là

TẬN ĐỘ

TẬN ĐỘ QUÂN BÌNH DUYÊN ĐẠT THỨC

THỰC HÀNH THÔNG SUỐT TỰ PHÂN BÀN

TRỜI CAO VỘI VỘI TÂM HÀNH SÁNG

DỨT KHOÁT TÂM TU TỰ XÉT BÀN

Lương Sĩ Hằng

Thưa các bạn: chúng tôi xin được chia sẻ và bạc bàn về đề tài: TẬN ĐỘ

TẬN ĐỘ cũng có nghĩa là TẬN THỂ

TIN CÓ THƯỢNG ĐẾ THÌ KHÔNG CÓ CHUYỆN

TẬN THỂ. CÒN NGƯỢC LẠI KHÔNG TIN CÓ

THƯỢNG ĐẾ (Vô Thần) THÌ CÓ NGÀY SẼ BỊ TẬN DIỆT TẬN THỂ

Có tận diệt thì mới có Cứu Độ. Có Sinh Có Diệt

Có Đến Có Đi. Có Tan Có Tụ....

Là sự sắp đặt quân bình của Trời Đất trong Tự Nhiên và Hồn Nhiên được hình thành như vậy

Nên Văn Hào NGUYỄN DU mới nói:

CÓ THÌ CÓ TỰ MÂY MÂY

KHÔNG THÌ CẢ THẾ GIAN NÀY CŨNG KHÔNG

Vì vậy mà Ông Tư. Ông Tám cũng có ĐỒ:

ĐÓ AI CÓ BIẾT LÃO LÀ AI

NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI

HAY NGOÀI CÀN KHÔN.

ĐÓ AI CÓ BIẾT LÃO LÀ AI

VÌ PHẠM THIÊN NHAN PHẢI BỊ ĐÀY

SỐM TỐI CÔNG PHU THEO PHÁP LÝ

MAU THÀNH CHÁNH QUẢ TRỞ VỀ NGAY

Xin thưa cùng với các bạn: tháng Năm ngày 10 sắp tới đây tại HAWAII có một khoá sống chung đề
Tài Tu Học TÌNH TRỜI TẬN ĐỘ

Thật sống động Huynh Đệ Tỷ Muội gặp lại nhau Tay Bắt Mặt Mừng Vui Vui Thật là Vui

Thương Thương thật là Thương Yêu Yêu thật là Yêu. Chia sẻ đến đây xin tạm dừng

Kính chào các bạn

Quý Thương

Bành Chí